

๓. การจัดส่งข้อมูล เอกสาร, หลักฐานรายงานต่าง ๆ ของส่วนราชการและจังหวัด

๑. ส่วนราชการระดับกรม กระทรวง จัดส่งข้อมูล เอกสารหลักฐานรายงานต่าง ๆ ตามที่อยู่ ดังนี้

กรม และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเป็นกรม	ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
สำนักนายกรัฐมนตรี	กรมการและเลขาธิการ กรมการและเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขที่ ๑ ถนนพระปฐม เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
กระทรวงกลาโหม	กรมการและเลขาธิการ กรมการและเลขาธิการกระทรวงกลาโหม (สำนักงานเลขาธิการสภานายกเหล่าเรือ) ชั้น ๕ กองตรวจสภานายกในระดักระทรวง เลขที่ ๑๒๗ ตึก ๑๑๗ ถนนวิภาวดี แขวงเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐
กระทรวงการคลัง	กรมการและเลขาธิการ ตึก ๒๑๑ บริเวณกระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เลขที่ ๑๒๗ ถนนวิภาวดี แขวงเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐
กระทรวงการต่างประเทศ	กรมการและเลขาธิการ ตึก ๒๑๑ บริเวณกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ ๑๒๗ ถนนวิภาวดี แขวงเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	กรมการและเลขาธิการ ตึก ๒๑๑ บริเวณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ ๑๒๗ ถนนวิภาวดี แขวงเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กรมการและเลขาธิการ ตึก ๒๑๑ บริเวณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ ตึก ๒๑๑ บริเวณกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เลขที่ ๑๒๗ ถนนวิภาวดี แขวงเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	กรมการและเลขาธิการ ตึก ๒๑๑ บริเวณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ ๑๒๗ ถนนวิภาวดี แขวงเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐

กรม และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเป็นกรม	ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
กระทรวงคมนาคม	กรมการขนส่งทางบก ค.ส.ม. ประจำกระทรวงคมนาคม สำนักงานเลขานุการกรม เลขที่ ๑๐๑ ถนนพหลโยธินนอก แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	กรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ค.ส.ม. ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ค.ส.ม. ประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐
กระทรวงพลังงาน	กรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ค.ส.ม. ประจำกระทรวงพลังงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ต. ๒๑-๒๒ อาคาร บี ชั้นที่ ๒๑-๒๒ เลขที่ ๕๕๕/๕ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. ๑๐๓๐๐
กระทรวงพาณิชย์	กรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ค.ส.ม. ประจำกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๑๖-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐
กระทรวงมหาดไทย	กรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ค.ส.ม. ประจำกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ กทม. ๑๐๒๐๐
กระทรวงยุติธรรม	กรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ค.ส.ม. ประจำกระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคาร A ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐
กระทรวงแรงงาน	กรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ค.ส.ม. ประจำกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม. ๑๐๒๑๐

กรม และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเป็นกรม	ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
กระทรวงวัฒนธรรม	กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมการศาสนาและวัฒนธรรม สำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ถนนพหลโยธิน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรมส่งเสริมการศึกษานานาชาติ กรมส่งเสริมการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักบริหารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ กรมส่งเสริมการวิจัย เทคโนโลยี กรมส่งเสริมการวิจัย เทคโนโลยี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
กระทรวงศึกษาธิการ	กรมส่งเสริมการศึกษานานาชาติ กรมส่งเสริมการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักบริหารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ กรมส่งเสริมการวิจัย เทคโนโลยี กรมส่งเสริมการวิจัย เทคโนโลยี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
กระทรวงสาธารณสุข	กรมส่งเสริมการศึกษานานาชาติ กรมส่งเสริมการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักบริหารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ กรมส่งเสริมการวิจัย เทคโนโลยี กรมส่งเสริมการวิจัย เทคโนโลยี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
กระทรวงอุตสาหกรรม	กรมส่งเสริมการศึกษานานาชาติ กรมส่งเสริมการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักบริหารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ กรมส่งเสริมการวิจัย เทคโนโลยี กรมส่งเสริมการวิจัย เทคโนโลยี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
<ul style="list-style-type: none"> • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ • ราชบัณฑิตยสถาน • สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ • สำนักราชเลขาธิการ • สำนักพระราชวัง • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน • ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 	กรมส่งเสริมการศึกษานานาชาติ กรมส่งเสริมการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักบริหารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ กรมส่งเสริมการวิจัย เทคโนโลยี กรมส่งเสริมการวิจัย เทคโนโลยี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐

๒. ส่วนราชการประจำจังหวัดจัดส่งข้อมูล เอกสารหลักฐานรายงานต่าง ๆ ตามที่อยู่ ดังนี้

จังหวัด	ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
<ul style="list-style-type: none"> • กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี • กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ ได้แก่ จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดอ่างทอง • กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครนายก จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี • กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ได้แก่ จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี • กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา 	<p>อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ ๑ สำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขที่ ๑ ถนนนครปฐม เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐</p>
<ul style="list-style-type: none"> • กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดสุโขทัย • กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน จังหวัดสุโขทัย • กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ • กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดสิงห์บุรี 	<p>อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ ๒ สำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขที่ ๑ ถนนนครปฐม เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐</p>
<ul style="list-style-type: none"> • กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดบึงกาฬ • กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ได้แก่ จังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม • กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ • กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ • กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร 	<p>อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ ๓ สำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขที่ ๑ ถนนนครปฐม เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐</p>
<ul style="list-style-type: none"> • กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม • กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง • กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง • กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งมลายู ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล 	<p>อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัดคณะที่ ๔ สำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เลขที่ ๑ ถนนนครปฐม เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐</p>

๔. รูปแบบการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

กำหนดรูปแบบการรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ซึ่งการนำเสนอรายงานให้รัฐบาลเป็นการรายงานตามแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สรุปได้ดังนี้

๑. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (รายงานครั้งที่ ๑)

(๑) รายงานผลการประเมินผลราชการของประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ (กลุ่มแผนงาน/โครงการ ประเภทที่ ๓) การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวง (แบบ ร ๑/ค.ต.ป. ประจำกระทรวง)

(๒) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ (กลุ่มแผนงาน/โครงการ ประเภทที่ ๓) การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวง (แบบ ร ๑/ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง)

(๓) รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ (กลุ่มแผนงาน/โครงการ ประเภทที่ ๓) การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัด (แบบ ร ๑/ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด)

๒. รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (รายงานครั้งที่ ๒)

(๑) รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลโครงการ (กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ และ แผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ : แผนงานสำคัญตามที่ ค.ต.ป. กำหนด) ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ (แบบ ร ๒/ค.ต.ป. ประจำกระทรวง)

(๒) รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลโครงการ (กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ และ แผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ : แผนงานสำคัญตามที่ ค.ต.ป. กำหนด) ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ กลุ่มกระทรวง (แบบ ร ๒/ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง)

(๓) รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลโครงการ (กลุ่มแผนงาน/โครงการประเภทที่ ๑ : แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ และ แผนงาน/โครงการประเภทที่ ๒ : แผนงานสำคัญตามที่ ค.ต.ป. กำหนด) ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ กลุ่มจังหวัด (แบบ ร ๒/ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด)

ทั้งนี้ แนวทางการรายงานผลครั้งที่ ๑-๓ ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง และ อ.ค.ต.ป. กลุ่มจังหวัด ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย